

# หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 67 ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2016

## ฉลองครบรอบ 29 ปีหนังสือพิมพ์มันมิน!



หนังสือพิมพ์มันมินได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาต่างๆ 32 ภาษา

หนังสือพิมพ์มันมินได้เผยแพร่อำนาจของพระเจ้าพระผู้สร้าง พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกและนำชนทุกชาติมาสู่หนทางแห่งความรอด ปีนี้หนังสือพิมพ์มันมินฉลองครบรอบ 29 ปี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 1987 หนังสือพิมพ์มันมินฉบับแรกตีพิมพ์ออกมาในชื่อ “หนังสือพิมพ์มันมินจู-อง” โดยออกเป็นรายเดือน ในเดือนมกราคมปี 1991 มีการจัดพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษขึ้น เมื่อจำนวนผู้อ่านและสมาชิกคริสตจักรเพิ่มมากขึ้นจึงมีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ออกเป็นรายปักษ์โดยเริ่มต้นกับงานฉลองครบรอบเก้าปีของคริสตจักรในเดือนตุลาคมปี 1991 ในเดือนตุลาคมปี 2009 ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ 27 ปีของคริสตจักรมีการตีพิมพ์ฉบับที่ 400 ขึ้นและเปลี่ยนชื่อหนังสือพิมพ์เป็น “หนังสือพิมพ์มันมิน” นับจากนั้นเป็นต้นมา และตีพิมพ์หนังสือพิมพ์เป็นรายสัปดาห์ ซึ่งเผยแพร่งาน

รูปของกระดาษหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์

การฉลองครบรอบ 30 ปีของคริสตจักรในเดือนพฤศจิกายนปี 2012 การบริการออนไลน์เริ่มต้นผ่านเว็บไซต์ [www.manminnews.com](http://www.manminnews.com) โดยมีการแปลและตีพิมพ์เป็นภาษาต่างถึง 32 ภาษา เช่น ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนตัวอักษร ภาษาจีนตัวเต็มหรือดั้งเดิม ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฮิบรู ภาษาทมิฬ ภาษาฮินดี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาโปรตุเกส ภาษามองโกเลีย ภาษาไทย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาโรมาเนีย ภาษาบัลแกเรีย ภาษาฟินแลนด์ ภาษาเดนมาร์ก ภาษาสวีเดน ภาษาพม่า ภาษาเนปาล ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี และภาษาสิงคโปร์ เป็นต้น ผู้อ่านจำนวนมากสามารถอ่านหนังสือพิมพ์มันมินได้ตลอดเวลาในทุกหนแห่ง

หนังสือพิมพ์หลายภาษาได้รับการตีพิมพ์

ในภาษาต่างๆ ด้านบนเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน และรายไตรมาสตามลำดับตามสถานการณ์ในพื้นที่ เนื้อหาที่เข้มข้นช่วยให้สมาชิกเติบโตขึ้นในความเชื่อ เวลาที่ผู้คนจำนวนมากในหลายประเทศทั่วโลกและในเกาหลีอ่านและรักหนังสือพิมพ์มันมิน

มีคณาจารย์รับพิมพ์ คิมกล่าวว่า “ฉันอ่านหนังสือพิมพ์มันมินที่มีคนนำมาวางไว้ที่เตียงของฉันในโรงพยาบาลและเดินทางไปคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล ฉันพึ่งคำเทศนาในคริสตจักรและรับเอาคำอธิษฐานจากผู้ช่วย หลังจากนั้นความเจ็บปวดของารุนแรงที่แขนของฉันก็หายไปและนิ้วกลางของมือฉันที่คดงอก็ยืดตรง นำอัศจรรย์มาก!

มีคณาจารย์รับพิมพ์ แบในคริสตจักรมันมินยูซานกล่าวว่า “หลังจากที่ฉันได้รับหนังสือพิมพ์มันมินบนท้องถนนฉันเริ่มเสาะหาเว็บไซต์ของคริสตจักรและฟังคำเทศนาของครี. ผมซาบซึ้งใจมาก เมื่อผมเห็นการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจที่สำแดงออก

มาซึ่งเคยเกิดขึ้นในสมัยพระคัมภีร์ ผมแทบไม่เชื่อสายตาของผมเลย”

มิชชันนารีปิง ปิง วอแห่งคริสตจักรมันมินสิงคโปร์กล่าวว่า “หนังสือพิมพ์มันมินรวมเนื้อหาที่เข้มข้นและดีเลิศเอาไว้พร้อมกับรูปภาพที่น่าทึ่ง ฉันได้รับความรู้ฝ่ายวิญญาณและค้นพบกุญแจไขไปสู่การแก้ปัญหามากมาย เมื่อฉันอ่านคำพยากรณ์ความเชื่อของฉันก็เติบโตขึ้น และฉันสามารถเลือกจากหลายฉบับตามลักษณะของผู้อื่นที่ฉันต้องการประกาศพระกิตติคุณกับเขา เพราะหนังสือพิมพ์มันมินมีเนื้อหาหลากหลายประเภท”

ขอให้เราขอบพระคุณและถวายสงารักที่ถึงแด่พระเจ้าผู้ทรงชี้นำแนวทางของหนังสือพิมพ์มันมินมาจนถึงการฉลองครบรอบปีที่ 29 นี้ พวกเราขอขอบคุณศิษยาภิบาลอาวูโต ดร.แจร์ริค ลีอย่างสุดซึ้งที่ได้สนับสนุนหนังสือพิมพ์มันมินที่มุ่งไปที่ทุกคนให้กับการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ และทุกคนที่อธิษฐานเพื่อหนังสือพิมพ์และประกาศกับคนอื่นด้วยหนังสือพิมพ์ฉบับนี้

# ผลแห่งความรัก



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความเชื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลย”  
(กาลาเทีย 5:22-23)

ประชาชนด้วยความรักและความพยายามทั้งสิ้นของท่าน นี่คือเหตุผลที่ว่าเมื่อประชาชนทำบาปท่านจึงรู้สึกเหมือนกับว่านั่นเป็นความคิดของท่าน และท่านต้องการแสดงความรับผิดชอบสำหรับสิ่งนั้น

อัครทูตเปาโลเขียนเกี่ยวกับ โรม 9:3 กล่าวว่า “เพราะว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าเองถูกสาปให้ตัดขาดจากพระคริสต์ เพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้า คือญาติของข้าพเจ้าตามเนื้อหนัง” ผู้คนที่สัตย์ซื่อจะไม่คิดเพียงว่า “ฉันทำมาก พอแล้ว” แต่เขาจะทำด้วยสิ้นสุดใจของเขา

## 2. ความสัตย์ซื่อคือการที่บุคคลเขาสุหนัดจิตใจของตนและสัตย์ซื่อในความจริง

สมมุติว่าคนบางคนเข้าร่วมแองเจลิคและอุทิศชีวิตของเขาให้กับหัวหน้าแองเจลิค พระเจ้าจะตรัสได้ไหมว่าเขาสัตย์ซื่อ ไม่ได้แน่นอน พระเจ้าจะทรงยอมรับความสัตย์ซื่อก็ต่อเมื่อเราสัตย์ซื่อในความดีและความจริงเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นคนสัตย์ซื่อในความจริงคือการเขาสุหนัดจิตใจของตน

วิวรณ์ 2:10 กล่าวว่า “จงสัตย์ซื่อจนถึงความตาย และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า” การสัตย์ซื่อจนถึงความตายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำงานหนักและสัตย์ซื่อจนกระทั่งเราตายฝ่ายร่างกาย สิ่งนี้หมายความว่าเราพยายามที่จะทำให้พระคำของพระเจ้าในหนังสือ 66 เล่มของพระคัมภีร์สำเร็จด้วยชีวิตของเรา เหมือนที่เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าตายทุกวัน” เราต้องตายต่อเนื้อหนังของเราอย่างสิ้นเชิงและได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ นี่คือการสัตย์ซื่อฝ่ายวิญญาณ

สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจากเรามากที่สุดคือความบริสุทธิ์ เราต้องรับรู้อุทิศและพยายามทำอย่างสุดกำลังที่จะเขาสุหนัดจิตใจของเรา ไม่ว่าเวลานี้เราจะทำหน้าที่จะไรก็ตาม เราต้องสัตย์ซื่อโดยไม่แปรเปลี่ยน ในขณะที่บรรลุสู่ความบริสุทธิ์เช่นกัน

ในเหตุการณ์แห่งความยุ่งยากที่เกิดขึ้นหรือการทดลองแห่งจิตใจบางอย่างเราจะไม่ทิ้งหน้าที่อันมีค่าของเราเพียงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง ถ้าคนหนึ่งละเลยการเขาสุหนัดจิตใจของเขาจะไม่สามารถรักษากิจใจของตนเอาไว้ได้เมื่อเขาพบกับความยุ่งยากและความลำบาก เขาอาจหันหลังให้กับความสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจที่เขามีกับพระเจ้าและละทิ้งหน้าที่ของตน

เพื่อให้มีความสัตย์ซื่อพระเจ้าทรงยอมรับเราต้องแสวงหาความสัตย์ซื่อฝ่ายวิญญาณซึ่งหมายความว่าเราต้องเขาสุหนัดจิตใจของเรา การเขาสุหนัดจิตใจเป็นสิ่งที่บุตรของพระเจ้าที่ได้รับการรอดต้องทำ ถ้าเราละทิ้งความบาปและทำหน้าที่ของเราให้สำเร็จด้วยจิตใจที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ เราก็สามารถเกิดผลได้มากกว่าเมื่อครั้งที่เราทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความคิดฝ่ายเนื้อหนัง

สมมุติว่าท่านทำงานหนักแบบเหงื่อไหล ไคลย้อยในวันอาทิตย์ทั้งวัน แต่ท่านทำลายความสงบสุขกับผู้อื่น ถ้าท่านรับใช้คริสตจักรในขณะที่บ่นและเก็บงำความขุ่นเคืองใจเอาไว้ รวงวัลจำนวนมากของท่านจะถูกผลตอน แต่ถ้าท่านรับใช้คริสตจักรด้วยความดีและความรักด้วยการอยู่สงบกับทุกคน การงานทั้งสิ้นของท่านจะเป็นกลิ่นหอมที่พระเจ้าทรงยอมรับและการกระทำของท่านแต่ละอย่างจะกลายเป็นรางวัลของท่าน

## 3. ความสัตย์ซื่อคือการทำงานตามใจของเจ้านาย

สมมุติว่าเจ้านายสั่งให้คนงานของเขาทำงานอยู่ภายในบ้าน แต่คนงานคนนั้นออกไปทำงานในทุ่งนทั้งวัน เขาไม่เชื่อฟังใจของเจ้านาย และสาเหตุก็เพราะว่าความตั้งใจของเจ้านายแตกต่างจากแนวคิดของเขา หรือเขาไม่เชื่อฟังใจของเจ้านายเป็นใหญ่ ถ้าเป็นเช่นนั้น แม่เขาจะทำงานหนักมากแต่เขาก็ไม่ไปจนงานที่สัตย์ซื่อ เขาเพียงแต่ทำตามความคิดและความต้องการของตนและเขาสามารถหันหลังให้กับความตั้งใจของเจ้านายได้ตลอดเวลา

ในคริสตจักร เราต้องทำงานอย่างสัตย์ซื่อตามพระทัยของพระเจ้า เราควรสัตย์ซื่อด้วยการเข้าใจจิตใจของผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นฝ่ายวิญญาณและด้วยการเชื่อฟังเขา ไม่ว่าเราจะทำงานตามหน้าที่ของเราหนักเพียงใดก็ตาม ถ้าเราทำงานตามที่เราต้องการเราก็ไม่สามารถทำให้เจ้านายของเราชื่นใจได้

ในพระคัมภีร์เราอ่านเกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่งชื่อโยอาบ เขาเป็นญาติของกษัตริย์ดาวิดและเป็นนายพลแห่งกองทัพ โยอาบอยู่กับดาวิดในอันตรายต่างๆ ในขณะที่เขาถูกไล่ล่าโดยกษัตริย์ซาอูล เขามีสติปัญญาและเป็นคนกล้าหาญ เขารับใช้ดาวิดเป็นอย่างดี แต่ดาวิดไม่ค่อยสบายใจกับเขานักสาเหตุก็เพราะว่าการรับใช้ของเขาไม่ได้มาจากส่วนลึกแห่งจิตใจ โยอาบไม่ลังเลที่จะกระทำการอย่างอวดดีต่อหน้าดาวิดเมื่อเขาต้องการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวของตน เมื่อสิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับเขาเขาจะไม่เชื่อฟังดาวิดในที่สุด โยอาบก็ก่อกบฏต่อกษัตริย์ซาอูล โอรสของดาวิดและเขาถูกประหารชีวิต

เมื่อเราทำงานของพระเจ้า สิ่งสำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำงานหนักแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าเราทำตามพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ เมื่อเราทำงานในคริสตจักรเราควรทำตามผู้นำของเราคนที่เราเชื่อฟังตามความคิดของตนเอง นี่คือการสัตย์ซื่ออย่างแท้จริง

## 4. การสัตย์ซื่อต่อตนเองในทุกด้านคือความสัตย์ซื่อ

ในกัณฑ์เรอูบิ 12:7 พระเจ้าตรัสถึงโมเสสว่า “ในครัวเรือนทั้งหมดของเราสัตย์ซื่อ” การสัตย์ซื่อต่อครัวเรือนทั้งหมดของพระเจ้าหมายถึงการสัตย์ซื่อในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ในคริสตจักร เมื่อเรามาหน้าที่หลายอย่างเราจะต้องทำให้ความรับผิดชอบทั้งหมดของเราสำเร็จ แม้เราจะไม่มีหน้าที่ใด โดยเฉพาะในคริสตจักร แต่หน้าที่หนึ่งของเราก็คือการอยู่ในที่ที่เราควรอยู่และในเวลาที่เราควรอยู่ในฐานะสมาชิก

ไม่เพียงแต่ในคริสตจักร แต่ในที่ทำงานและในโรงเรียนด้วยเช่นกัน ทุกคนล้วนมีหน้าที่ ในด้านต่างๆ เหล่านี้เราต้องทำหน้าที่ของเราให้สำเร็จในฐานะสมาชิก การสัตย์ซื่อในครัวเรือนทั้งหมดของพระเจ้าคือการเป็นคนสัตย์ซื่อในฐานะบุตรของพระเจ้าและในฐานะผู้นำหรือสมาชิกของคริสตจักร ของครอบครัว ในที่ทำงาน หรือในโรงเรียน เราไม่ควรสัตย์ซื่อเฉพาะกับหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดและละเลยหน้าที่อื่นๆ เราต้องสัตย์ซื่อในทุกด้าน

ถ้าเราละทิ้งเนื้อหนังและเขาสุหนัดจิตใจ การสัตย์ซื่อในทุกด้านก็ไม่ใช่ว่าจะยาก แม้เราจะลงทุนเวลาเพียงเล็กน้อยเราก็สามารถเก็บเกี่ยวผลอย่างแน่นอนถ้าเราหาหนทางในฝ่ายวิญญาณ นอกจากนี้ ผู้คนที่เปลี่ยนเข้าไปสู่ฝ่ายวิญญาณจะเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นและมองสิ่งต่างๆ จากมุมมองของคนอื่นเป็นอันดับแรก ฉะนั้นคนเหล่านั้นจะดูแลหน้าที่ทั้งสิ้นของเขาเมื่อย่างนั้นจะหมายถึงการเสียสละตนเองก็ตาม

คนหนึ่งมีหน้าที่สองอย่างในกลุ่มสองกลุ่มที่ต่างกัน ถ้าตัวเขาไม่สามารถอยู่ในกลุ่มหนึ่งได้เขาก็จะพยายามให้ความช่วยเหลือกลุ่มนั้นในทางอื่นและในจิตใจของเขา เราสามารถสัตย์ซื่อต่อครัวเรือนทั้งหมดของพระเจ้าและมีสันติสุขกับทุกคนตามขนาดแห่งความดีของเรา

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ เหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำงานอย่างสัตย์ซื่อจนถึงความตายหลังจากเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของขวัญก็เพื่อจะนำผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื้อเขาไว้ด้วยพระโลหิตของพระองค์ไปสู่หนทางแห่งความรอด สดุดี 101:6 กล่าวว่า “นั่นคือน้ำตาพระองค์จะมองหากคนที่ซื่อตรงในแผ่นดิน เพื่อเขาจะอาศัยอยู่กับข้าพระองค์ ผู้ใดดำเนินในทางที่รอบคอบ ผู้นั้นจะปรนนิบัติข้าพระองค์” ผมขอวิงวอนท่านให้เกิดผลแห่งความสัตย์ซื่อในจิตใจและการประพฤติตามความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะอาศัยอยู่ในสถานที่ยิ่งงามที่สุดในสวรรค์ซึ่งได้แก่นครยูดาห์ใหม่

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
<p><b>การบังเกิดใหม่</b> - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์</p> <p><b>การชำระให้บริสุทธิ์</b> - เราเชื่อว่าได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์</p> <p><b>การทรงบัพติศมา</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์</p> <p><b>การเป็นขึ้นมา</b> - เราเชื่อว่าผู้ซึ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์</p> <p><b>การเสด็จกลับมา</b> - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อว่าเป็นพระคำที่เกิดจากการคล้อยตามพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มีข้อผิดพลาด</li> <li>คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าที่อภิปาฏิยา (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)</li> <li>คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อว่าการปกครองโดยพระโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น</li> <li>คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์</li> <li>คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่รวมประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร</li> </ol> <p>“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน” “ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้สำหรับหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้”</p>

# เราจะไม่ลืมพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมอบแก่นมมิน

ในการฉลองครบรอบ 29 ปีของหนังสือพิมพ์มันมิน ขอให้เรามองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของมันผ่านบางบทความในอดีต



สมาชิกมันมินจัดการณรงค์ในหัวข้อ “ขอให้เราไปยังนครเชรูซาเล็มใหม่” ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตในความเชื่อของเขาอย่างมาก ในช่วงการณรงค์คนเหล่านั้นเรียนรู้ถึงความรักอันลึกซึ้งของพระเจ้าผู้ทรงเตรียมมนุษย์ไวบนแดนดินโลก

ในเดือนธันวาคมปี 2010 ศิษยาภิบาลอวูโต ดร.แจร์อ็อก ลีได้ดำเนินการเสียดสออย่างยิ่งใหญ่ด้วยความรักที่จะนำสมาชิกคริสตจักรไปสู่นครเชรูซาเล็มใหม่ ด้วยความรักของท่านซึ่งเป็นแหล่งแห่งกำลัง สมาชิกเริ่มรณรงค์การฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณ โดยสมัครใจด้วยความปรารถนาที่จะรื้อฟื้นพระฉายาของพระเจ้าขึ้นมาใหม่

คนเหล่านั้นทำรายการตรวจสอบเกี่ยวกับการอ่านพระคัมภีร์ การทบทวนคำสอน การอธิษฐาน การเข้หาแหล่ง

ข้อมูลออนไลน์ที่ดี และการทำความดี สมาชิกทุกคนซึ่งรวมถึงพันธกิจกลุ่มสตรีและกลุ่มบรูษ เยาวชนหนุ่มสาว และนักเรียนนักศึกษาต่างก็เข้าร่วมในการรณรงค์นี้ และพันธกิจในมหาวิทยาลัยเป็นผู้เริ่มต้นการรณรงค์นี้

## หลังจากการรณรงค์นครเชรูซาเล็มใหม่...

“ศิษยาภิบาลอวูโตหลังจากนำดาอย่างมาและจิตใจของท่านแตกสลายเนื่องจากจดหมายกลับใจจากสมาชิกจำนวนมากในปี 2010 พวกเขาซึ่งใจและเริ่มตอบแทนการเสียดสอและความรักของท่านผ่านชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ของพวกเขา เราทำรายการตรวจสอบเจ็ดรายการเพื่อคัดตนเองออกจากสิ่งของฝ่ายโลกและเติมเราเองให้เต็มด้วยสิ่งของฝ่ายวิญญาณ และบรรดาผู้นำพันธกิจต่างๆ ของเรา (เช่น ผู้นำกลุ่มย่อย) ตัดสินใจที่จะทำตามและภายหลังเมื่อสมาชิกคนอื่นๆ ก็เข้าร่วม” ศิษยาภิบาลลิวา หุง (ศิษยาภิบาลคริสตจักรเขต 1 และ 2) และประธานพันธกิจมหาวิทยาลัยในเวลานั้นกล่าวไว้

ดร.แจร์อ็อก ลีจัด “การประชุมย่อยเพื่อการบำบัดรักษาของพระเจ้า” ขึ้นทุกวันอาทิตย์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นและมีชมรมหลายและนักศึกษามหาวิทยาลัย ท่านสอนคนเหล่านั้นเกี่ยวกับวิธีการบริหารชีวิตของตนเองและพูดถึงสิ่งที่ท่านไม่สามารถพูดบนธรรมาสันด้วยตัวอย่างภาคปฏิบัติโดยละเอียด ท่านเริ่มต้นตารางวันอาทิตย์ของท่านตั้งแต่เชาครู เทศนาในการนมัสการรอบเช้าวันอาทิตย์และรอบเย็นวันอาทิตย์และทำหลายสิ่งหลายอย่างหลังจากนั้น แต่หลังจากตารางที่แน่นขนัดเหล่านั้นท่านยังนำการประชุมด้วยสดก้าลังของท่านซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกสัมผัสกับความรักของท่าน ได้มากขึ้น

นับจากนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าที่ทรงอนุญาตให้เกิดกระแสฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ขึ้นอย่างรวดเร็วต่อคริสตจักรและทรงเทพพระคุณอย่างยิ่งใหญ่มาเหนือสมาชิกเพื่อเขาจะสามารถบรรลุถึงการมีความจริงใจ ในความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม (อ้างอิงถึงหนังสือพิมพ์มันมินฉบับที่ 718)

ตอนนี้หกปีผ่านไปและสมาชิกหลายคนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายคนยื่นมือช่วยบนศิลาแห่งความเชื่อและบรรลุถึงการมีจิตใจฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ คนเหล่านั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในคริสตจักร



เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมปี 1996 มีการเริ่มแพร่ภาพออกอากาศการนมัสการของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลในเวลาเดียวกันไปยังคริสตจักรสาขาทุกแห่งในเกาหลีผ่านดาวเทียมมูคูนาหมายเลข 1 ในเกาหลี

เวลานี้ทุกคนสามารถเข้าร่วมการนมัสการในทุกหนแห่งที่เว็บไซด์ของคริสตจักร www.manmin.org. แต่เมื่อสิบปีที่แล้วถือเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณอย่างยิ่งใหญ่สำหรับสมาชิกคริสตจักรสาขาที่เขาสามารถฟังคำเทศนาของดร.แจร์อ็อก ลีจากคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลในเวลาเดียวกัน

“สิ่งนั้นเป็นเหมือนความฝัน ฉันชื่อเทปก้นเทศนาของท่านและฟังคำเทศนาเหล่านั้น หลังจากการนมัสการผ่านวิดีโอฉันเริ่มฟังคำเทศนาของท่านร่วมกับสมาชิกในคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

การแพร่ภาพออกอากาศการนมัสการในเวลาเดียวกันเป็นโอกาสที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ” มัคทายิกอวูโตฮุนยิ ยาง ประธานพันธกิจกลุ่มสตรีในคริสตจักรมันมินแดงองกลาว

## การแพร่ภาพออกอากาศการนมัสการในเวลาเดียวกันนำมาสู่การเริ่มต้นจี.ซี.เอ็น.

มีการจัดตั้งคณะกรรมการแพร่ภาพออกอากาศขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการนมัสการผ่านวิดีโอในเวลาเดียวกันในคริสตจักรสาขาทุกแห่ง นั่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเตรียมตัวไปสู่การจัดตั้งองค์กรและเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับยุคสื่อสารโทรคมนาคมและมีลิตมิติเดียที่จะมาถึง ในปี 1996 มีการเริ่มต้นการแพร่ภาพออกอากาศการนมัสการในเวลาเดียวกัน และในปี 2000 โทรทัศน์มันมินก็ก่อตั้งขึ้น (ปัจจุบันคือจี.ซี.เอ็น.)

โทรทัศน์มันมินถ่ายทอดการประกาศใหญ่ในต่างประเทศของดร.ลีซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี 2000 เพื่อว่าสมาชิกคริสตจักรในเกาหลีจะสามารถมีส่วนร่วมในการประกาศใหญ่ผ่านการถ่ายทอดสด ในปี 2004 มีผู้นำและนักจัดรายการโทรทัศน์ คริสเตียนเดินทางมายังนครเชรูซาเล็มและร่วมก่อตั้งเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (จี.ซี.เอ็น.) ในเดือนตุลาคมปี 2005 จี.ซี.เอ็น. เริ่มต้นให้บริการในที่สุด

ผู้คนจำนวนมากในโลกได้เข้าร่วมการนมัสการของคริสตจักรผ่านบริการอินเตอร์เน็ตและการถ่ายทอดไปยังผู้คนมากกว่า 170 ประเทศของจี.ซี.เอ็น.

นับเป็นเวลานานมาแล้วที่ดร.ลีได้อธิษฐานเพื่อและคิดถึงวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพรพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง คริสตจักรเริ่มต้นนิมิตนี้ผ่านการแพร่ภาพออกอากาศการนมัสการในเวลาเดียวกันและสานต่อพันธกิจแพร่ภาพกระจายเสียงผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. พันธกิจแพร่ภาพกระจายเสียงได้นำดวงวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนไปสู่หนทางแห่งความรอดและมีบทบาทสำคัญในการทำให้พระมหาบัญชาขององคพระผู้เป็นเจ้าสำเร็จ



# ขาที่ดูอัมปลักษณ์ด้วยโรคผิวหนังพุพองได้รับการชำระให้สะอาด

ฉบับที่ 297 ของภาษาเกาหลี  
ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2005



ในปี 2005 เมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้ว เยจี้เด็กหญิงวัยสามขวบทำให้สมาชิกคริสตจักรรู้สึกสลดใจกับเธอ ขาทั้งสองข้างของเด็กหญิงคนนี้ได้เต็มไปด้วยน้ำหนอง น้ำเหลือง เลือด และสะเก็ดแผลที่สมาชิกหลายคนทนมองดูไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เธอก็ได้รับการรักษาให้หายจากอาการนี้โดยคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วย

ฤทธิ์อำนาจและสมาชิกชื่นชมยินดีและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าร่วมกัน

“ครั้งแรกมีแผลพุพองเกิดขึ้นที่ขาทั้งสองข้างของเธอ เราไปโรงพยาบาลเพื่อค้นหาสาเหตุ หมอบอกเธอว่าเธอติดเชื้อไวรัสและการติดเชื้ออยู่ในขั้นรุนแรงมาก หมอบอกว่าลูกสาวของผมป่วยเป็นโรคผิวหนังภูมิแพ้ผิวหนังและไม่มียาการรักษาสำหรับโรคนี้” มีคนยกสองซอซอน กิม (วัย 44 ปี คริสตจักรเขต 2) บิดาของเธอกล่าว

เขาหวนคิดถึงเหตุการณ์ที่ไร้ความหวัง อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นจุดเริ่มต้น ในตอนเย็นเยจี้เริ่มเกาตามตัวของเธอและจุดที่ติดเชื้อตามร่างกายของเธอมีลักษณะใหม่พุพอง พ่อแม่ของเธอพยายามทำให้เธอหยุดเกาและเขาต้องผูกแขนของเธอติดกันด้วยสายรัด

ในขณะที่พ่อแม่กำลังอธิษฐานต่อพระเจ้า ความจริงที่ขาได้เรียนรู้เริ่มผุดขึ้นมาในใจของเขาที่ว่าส่วนใหญ่โรคภัยของลูกๆ เป็นผลมาจากความผิดของพ่อแม่ เขาเริ่มมองย้อนกลับไปดูตนเองและกลับใจ

อย่างถ่องแท้จากการที่เขาไม่รักพระเจ้ามากขึ้น และการที่เขาไม่ลงรอยกัน

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม เยจี้รับเอาคำอธิษฐานของ ดร.แจร์อ็อก ลี หลังจากนั้นหน้าตาของเธอสดใสขึ้น และเธอหยุดเกา แต่น้ำเหลืองก็ยังไหลออกมาจากจุดที่ติดเชื้อ แผลเริ่มตกสะเก็ดเนื่องจากน้ำเหลือง และจุดที่ติดเชื้อเริ่มมีขนาดใหญ่อัน ผื่นรอบข้างขาบวมใหญ่เขาพาเธอไปรับการรักษาคายยาแผนปัจจุบันและยาพื้นบ้าน อย่างไรก็ตาม เขาพึ่งพึ่งพระเจ้าด้วยความเชื่อ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม เขารับเอาคำอธิษฐานของ ดร.ลีเป็นครั้งที่สอง น้ำเหลืองหยุดไหลออกมา สะเก็ดเริ่มปกคลุมขาทั้งสองข้างของเธอ และเนื้อใหม่เริ่มเกิดขึ้นมา ต่อมาภายหลังแม่และขาทั้งสองข้างของเธอก็ตกสะเก็ดจนหมดสิ้น ในวันที่ 4 สิงหาคมเธอได้รับการรักษาให้หายอย่างสมบูรณ์ภายในเวลาสามสัปดาห์

เวลานี้เยจี้ (ผู้ประสพการณ์กับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า) เติบโตขึ้นเป็นนักเรียนชั้นมัธยม

ปีหนึ่ง เธอได้รับคำชมจากคุณครูว่าเป็นเด็กที่ฉลาด มีมตตา และมีน้ำใจกับคนอื่น เธอเรียนวิชาพลศึกษาได้คะแนนดีและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกระโดดเชือก

เยจี้พูดด้วยรอยยิ้มแบบเหนียมอายว่า “หนูขอบพระคุณพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้เลี้ยงที่โคธอริชฐานเมื่อหนู พระเจ้าทรงรักษาหนูและทำให้หนูเป็นคนสวย”



น้องเยจี้ กิม (ตอนนี้อยู่ชั้นมัธยมปีที่หนึ่ง) มีคนยกสองซอซอน กิม คุณพ่อของเธอมักนิกายอีฮย็อง คัง คุณแม่ของเธอ และเยจี้กับน้องของเธอ



ดร.กิลเบิร์ต วาย, แซคัลยแพทย์ผู้เป็นประธานเครือข่ายหมอคริสต์นิกายทั่วโลก

- ▲ โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังทำให้เกิดอาการคันอย่างรุนแรง ดังนั้น ผู้ป่วยจึงไม่สามารถหยุดเกาด้วยวิธีที่คิดเชื่อบทที่เรียนได้ จากนั้นมีการตกสะเก็ดและอวัยวะที่คันจะมีเลือดไหลออกและนำไปสู่การติดเชื้อ วงจรเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ผู้ป่วยต้องรับยาฆ่าเชื้อและที่เสวยกว่านั้นอาการอักเสบจะกระจายไปทั่วร่างกาย สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดภาวะขาดน้ำและนอนไม่หลับซึ่งอาจสร้างความทุกข์ใจกับคนทั้งครอบครัว แต่อาการคันของเยจี้หายไปหลังจากการอธิษฐานและจากนั้นก็มีสะเก็ดแผลเกิดขึ้นและเนื้อใหม่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการแพทย์สมัยใหม่ แต่มีคือฤทธิ์อำนาจอันอัศจรรย์ของพระเจ้า!
- \*\*\*
- ▼ เมื่อใส่เตียงแตกและอาการอักเสบของไส้ติ่งกระจายไปยังอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงและแม้กระทั่งเข้าไปสู่ช่องท้อง เชื้อโรคจะกระจายไปทั่วร่างกายซึ่งเป็นเหตุให้ความดันโลหิตลดลงและเกิดภาวะติดเชื้อขึ้น ดังนั้น จึงมีโอกาสมากที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในไม่ช้า แต่เธอสามารถเอาชนะช่วงเวลาที่ย่ำแย่เหล่านั้นได้และหายด้วยความเชื่อ นี่เป็นอัศจรรย์จริง ๆ

# ไส้ติ่งแตกทำลายชีวิตของเธอ แต่เธอมีประสบการณ์กับการอัศจรรย์ด้วยการกระทำแห่งความเชื่อ

ฉบับที่ 384 ของภาษาเกาหลี  
ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2009



เก้าปีที่แล้วสมาชิกคนหนึ่งมีประสบการณ์กับการรักษาอย่างอัศจรรย์ด้วยการพึ่งพิงพระเจ้าเท่านั้น แม้ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดซึ่งทำให้สมาชิกคนอื่นประทับใจอย่างมาก สมาชิกคนนั้นคือมีคนิกาย

แฮอ็อก ซอย (วัย 48 ปี คริสตจักรจีน)

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมปี 2007 ในขณะที่เธออาศัยอยู่ในประเทศจีน ท้องของเธอเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ คุณเหมือนว่าท้องของเธอกำลังจะแตกในไม่ช้าและเธอมีอาการเจ็บปวดอย่างมาก เนื่องจากความเจ็บปวดจนนอนไม่ได้เลยเธอจึงไปโรงพยาบาล

หมอบอกเธอว่าไส้ติ่งของเธอกำลังจะแตกและเธอควรรับการผ่าตัดทันที อย่างไรก็ตาม เธอเลือกที่จะไม่พึ่งพิงยาผู้โลกแต่พึ่งพิงฤทธิ์อำนาจแห่งการรักษาของพระเจ้า

ตัวเธอเองมีประสบการณ์กับการรักษาโรคกระดูกคอเสื่อม โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท และอาการวิงเวียนศีรษะมาก่อนผ่านการอธิษฐานของ ดร.แจร์อ็อก ลี นอกจากนั้นเธอก็เคยเห็นผู้คนจำนวนมากได้รับการรักษาให้หายจากโรคภัยและความบกร่องนานาชนิดทั้งในและนอกประเทศเกาหลีด้วยตนเอง ดังนั้นเธอจึงรับเอาคำอธิษฐานต่อผู้ป่วยของ ดร.ลีซึ่งบันทึกไว้ในระบบตอบรับอัตโนมัติและดื่มน้ำจืดจากเมืองมวน อย่างไรก็ตาม เธอก็ยังมีความเจ็บปวดอย่างรุนแรงอยู่จนทำให้เธอหายใจไม่สะดวก

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมเธอเข้ารับการรักษาซ้ำอีก และผลการตรวจผลตรวจออกมา ไส้ติ่งของเธอแตก

แล้วพร้อมกับสร้างปัญหาอีกหลายอย่างให้กับอวัยวะภายในของเธอ ลิขางของเธอบวมเนื่องจากอาการอักเสบและไต ตับรวมทั้งอวัยวะอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย เธอบัสสาวะเป็นเลือดและไม่มีการผายลมออกมา สิ่งนั้นเป็นเพราะการเนาของเยื่อช่องท้องซึ่งเกิดจากการแตกของไส้ติ่งขึ้นวิกฤติ หมอบอกว่าเว้นแต่เธอจะรับการผ่าตัดโอบาตของการรอดชีวิตมีต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ แต่เธอคิดว่าเธอเข้ารับการผ่าตัดนั้นก็ไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริง เธอตัดสินใจที่จะมอบทุกสิ่งไว้กับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานโดยไขหยาชีวิตหาแห่งฤทธิ์อำนาจบนช่องท้องของเธอ (กิจการ 19:11-12)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม เธอรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายของเธอเหมือนว่าเธอจะเสียชีวิตในไม่ช้า เธอรู้สึกว่ามีสารพิษบางอย่างออกมาผ่านการผายลม บัสสาวะ และอุจจาระ เธอรู้สึกสดชื่นและในวันต่อมาเธอสามารถเดินได้ เธอเริ่มมีสุขภาพดีขึ้นมาก

เมื่อเธอมองย้อนกลับไปดูช่วงเวลานั้นเธอพูดว่า “ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันกล่าหาญชาญชัยขนาดนั้นได้อย่างไร ฉันเชื่อว่ามันเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น”

เธอเสริมว่า “ก่อนเริ่มมาโบสถ์ฉันมักล้มป่วยอยู่บ่อยๆ ฉันเคยถูกฉีดยาทางหลอดเลือดดำ แต่

นับตั้งแต่ฉันได้รับการรักษาให้หายจากโรคเชื่อมช่องท้องอักเสบเป็นต้นมาฉันมีสุขภาพแข็งแรงมาก ตอนนี้นั้นไม่เป็นหวัดด้วยซ้ำไป ยิ่งกว่า นั้น สามีของฉันเคยขาดการนัสการ แต่ตอนนี้เขารักษาวันสะบาโตอย่างครบถ้วนและถวายสิบลดอย่างสมบูรณ์”

ในฐานะผู้นำเซลล์ของคริสตจักรจีน เธอได้แบ่งปันความรักของพระเจ้ามาโดยตลอด



**จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)**

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกับแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้โดยชัดของ Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิม โชมโบรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

---

**จาก คริสตจักรมันมิน เชียงราย**

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมิน เซนทรัล เซิร์ช

**121/472 บ้านดู่เมืองใหม่ อ.เมือง จ. เชียงราย 57100**

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วน)

jaewon 7700@hanmail.net